

ที่ นร 0703/ว 9

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กท 10300

19 กรกฎาคม 2534

เรื่อง การเลื่อนชั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ข้าราชการที่อยู่ในระหว่างลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติราชการ
ณ ต่างประเทศ

เรียน (เวียนกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/ว 3 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2512 และ ที่ สร 0710/ว26

ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2520 ข้อ 3

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบด้วยกับมติ ก.พ.ที่ห้ามเลื่อนชั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ข้าราชการที่อยู่ในระหว่างลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ เนื่องจากในขณะนั้นได้มีระเบียบกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีห้ามเลื่อนชั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ข้าราชการที่อยู่ในระหว่างลาไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ฉะนั้น สำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ ก็ควรถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน ประกอบกับการลาติดตามคู่สมรสก็เป็นการลาไปด้วยเหตุผลส่วนตัวและเป็นการลาโดยไม่ได้รับเงินเดือนอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุผลที่จะเลื่อนชั้นเงินเดือนให้ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ.พิจารณาเห็นว่า มติ ก.พ.ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนชั้นเงินเดือนที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันซึ่งกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ข้าราชการที่อยู่ในระหว่างลาไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้ ถ้าในรอบปีที่ผ่านมาข้าราชการผู้นั้นมีเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่น้อยกว่า 8 เดือน และอยู่ในหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนประการอื่น ๆ นอกจากนั้นมติ ก.พ.ดังกล่าวข้างต้นยังไม่สอดคล้องกับมติ คณะรัฐมนตรีให้ปรับปรุงแก้ไขกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนชั้นเงินเดือน เพื่อให้ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยไม่ได้รับเงินเดือนเลื่อนชั้นเงินเดือนประจำปีได้อีกด้วย ก.พ.จึงมีมติให้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ยกเลิกหลักปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึงเสีย แล้วกำหนดหลักปฏิบัติใหม่เป็นผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนประจำปีเฉพาะปีงบประมาณแรกที่ลาติดตามคู่สมรสให้แก่ข้าราชการที่อยู่ในระหว่างลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศได้ หากในรอบปีที่ผ่านมาข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานซึ่งผู้บังคับบัญชาประเมินแล้วเห็นว่าสมควรได้เลื่อนชั้นเงินเดือน และอยู่ในหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนประการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนชั้นเงินเดือน ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบด้วยตามที่ ก.พ.เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดต่าง ๆ ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) เสริมสุข โกวิทวานิช

(นายเสริมสุข โกวิทวานิช)

รองเลขาธิการ ก.พ.

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

กองกฎหมายและระเบียบ

โทร. 2819475